



**BỘ CÂU HỎI VÀN ĐÁP**  
**Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”**  
(kèm theo Công văn số 2207- CV/BTGTU, ngày 19/7/2019  
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

-----

**Câu 1:** Bạn hãy cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc lần đầu tiên trong thời gian nào? Tác phẩm Di chúc đã được Bác viết và chỉnh sửa mấy lần ?

*Trả lời:*

Đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự cảm nhận được sức khỏe của Người giảm sút so với những năm trước đó. Người dự báo “Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm, mấy tháng nữa”. Rõ ràng, Hồ Chí Minh đã dự cảm được thời khắc quan trọng của thời gian còn lại. Từ dự cảm đó, Người viết Di chúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc lần đầu tiên từ ngày 10/5/1965 đến ngày 15/5/1965. Tác phẩm đã được Bác viết và chỉnh sửa 03 lần: lần 1 vào năm 1965, lần 2 năm 1968, lần ba là bản viết năm 1969

**Câu 2:** Tác phẩm Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo hoàn thành vào ngày 15/5/1965 được ai chứng kiến? Bạn hãy nêu tên, chức vụ đầy đủ của người chứng kiến?

*Trả lời:*

Tác phẩm Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo hoàn thành vào ngày 15/5/1965 và có chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

**Câu 3:** Bạn hãy nêu niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta trong tác phẩm Di chúc?

*Trả lời:*

Năm 1969, mở đầu Di chúc, Người viết: “Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

**Câu 4:** Bạn hãy cho biết điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Di chúc.

*Trả lời:*

Điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “...Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới...”.

**Câu 5:** Trong tác phẩm Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về việc riêng bao nhiêu từ? Bạn hãy nêu nội dung trên trong tác phẩm Di chúc.

*Trả lời:*

- Cuối Di chúc, Hồ Chí Minh mới đề cập đến “việc riêng” với 79 từ và dặn những nghi thức sau khi Người về với “thế giới người hiền”, qua đó thể hiện rõ những phẩm chất đạo đức vô cùng cao quý của Bác.

- Nội dung: “*VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.*”

*Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điều phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.*

**Câu 6:** Khi bàn về vấn đề Phong trào Cộng sản quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh trần trở, lo lắng điều gì?

*Trả lời:*

Chủ tịch Hồ Chí Minh lo lắng “*Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em!*”.

**Câu 7:** Tác phẩm Di chúc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là “Bảo vật quốc gia” vào đợt mấy? ngày, tháng, năm nào? Trong đợt này có bao nhiêu tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là “Bảo vật quốc gia”?

*Trả lời:*

- Tác phẩm Di chúc được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Bảo vật quốc gia” vào đợt I, ngày 01/10/2012.

- Trong 30 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đợt I, có 5 tài liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là các tác phẩm: Đường cách mệnh; Nhật ký trong tù; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước và Di chúc.

**Câu 8:** Trong những chuyến đi thực tế ở các địa phương, cơ sở, Bác Hồ đã mấy lần về thăm Thanh Hóa? Bạn hãy nêu rõ ngày, tháng năm những lần Bác về thăm Thanh Hóa?

*Trả lời:* Trong những chuyến đi thực tế ở các địa phương, cơ sở Bác Hồ đã bốn lần về thăm Thanh Hóa. Đó là:

- Lần thứ nhất: Ngày 20/2/1947.

- Lần thứ hai: Từ ngày 13 - 14/6/1957

- Lần thứ ba: từ ngày 17 - 19/7/1960

- Lần thứ tư: Từ ngày 10 - 12/12/1961

**Câu 9:** Trong lần thứ 4 về thăm Thanh Hóa, khi đến thăm Hợp tác xã Yên Trường, Bác Hồ đã căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng những gì? Vào ngày tháng năm nào?

*Trả lời:*

Trong lần thứ 4 về thăm Thanh Hóa, khi đến thăm Hợp tác xã Yên Trường, Bác Hồ đã căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng: “Các cháu thiếu nhi phải giúp các cụ trong việc trồng cây. Các cháu nên tổ chức các đội hoặc tổ chăm sóc cây cho tốt, chớ để trâu bò phá hoại cây”; Ngày 11/12/1961.

**Câu 10:** Trong buổi nói chuyện với cán bộ và công nhân Nhà máy cơ khí tỉnh vào chiều ngày 11/12/1961, Bác Hồ đã căn dặn điều gì?

*Trả lời:*

Bác Hồ thăm Nhà máy Cơ khí Thanh Hóa, Bác thăm các phân xưởng sản xuất, thăm nơi ở của công nhân, thăm trường công nhân kỹ thuật, Bác thưởng huy hiệu của Người cho 4 công nhân xuất sắc. Bác Hồ đã căn dặn: “Các cô, các chú cố gắng thi đua phát triển. Hàng các cô, các chú làm ra phải tốt, phải đẹp và rẻ, nếu không tốt thì không bán được, không bán được thì hàng đó cũng không ăn được vì nó là gang, là thép”.

**Câu 11:** Chiếc máy kéo DT 24 được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hợp tác xã Yên Trường, huyện Yên Định vào năm nào? Hiện đang được trưng bày ở đâu?

*Trả lời:*

Chiếc máy kéo DT 24 được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hợp tác xã Yên Trường, huyện Yên Định vào năm 1962. Hiện được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

**Câu 12:** Bạn hãy cho biết, Bộ Chính trị quyết định công bố toàn bộ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

*Đáp án:* Ngày 19/8/1989, Bộ Chính trị ra Thông báo số 151-TB/TW Về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố toàn bộ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

**Câu 13:** Trong lần thứ 3 về thăm Thanh Hóa Bác Hồ đã nói chuyện và kéo lưới cùng nhân dân xóm nào? xã nào? Huyện nào (nay thuộc phố nào, phường nào, thành phố nào) vào ngày, tháng năm nào?

*Trả lời:*

Trong lần thứ 3 về thăm Thanh Hóa Bác Hồ đã nói chuyện và kéo lưới cùng nhân dân xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay thuộc khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn) vào ngày 18/7/1960.

**Câu 14:** Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trước Nhân dân cả nước vào thời gian nào? ở đâu? Do ai công bố?

*Trả lời:*

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố vào ngày 09/9/1969, tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, do đồng chí Lê Duẩn Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng công bố.

**Câu 15:** Trong lần thứ 2 về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: "... Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó...", câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong thời gian và địa điểm nào?

*Trả lời:*

Năm 1957 tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa.

**Câu 16:** Trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "... Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu...". Lời căn dặn của Bác được nói trong buổi nói chuyện với ai? Vào thời gian, địa điểm nào?

*Trả lời:*

Trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "... Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu...". Lời căn dặn của Bác được nói trong buổi chiều ngày 20/2/1947, gặp gỡ các đại biểu thân sĩ, trí thức, phú hào tại nhà làm lúa của Đỗ Hùng (Phủ Hùng, gần núi Một).

**Câu 17:** Trong lần nói chuyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Hà Nội (30/12/1968), Chủ tịch Hồ chí Minh đã không chụp ảnh với đoàn Thanh Hóa vì lý do gì?

*Trả lời:*

Trong lần nói chuyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chụp ảnh với đoàn Thanh Hóa vì "Đoàn các chú không có ai là phụ nữ. Lần sau thăm Bác, có đại biểu phụ nữ trong tỉnh Bác sẽ cùng chụp".

**Câu 18:** Bạn hãy cho biết, Bác Hồ đã bắt nhịp cho trên 3 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Thanh Hóa về dự mít tinh ở sân vận động tỉnh cùng hát vang bài ca gì? Vào ngày, tháng, năm nào?

*Trả lời:*

Bác Hồ bắt nhịp cho trên 3 vạn đồng bào, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Thanh Hóa về dự mít tinh ở sân vận động tỉnh cùng hát vang bài ca "Kết đoàn". Ngày 12/12/1961.

**Câu 19:** Bạn hãy cho biết, sáng tạo của ngành Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ năm 1965 là gì?

*Trả lời:* Cầu phao luồng (nguyên liệu sẵn có trong tỉnh, thi công nhanh và không cần kỹ thuật hiện đại. Lúc cần thì giăng ra, khi địch đánh dữ dội thì thu vào).

**Câu 20:** Loại đá đỏ dùng làm cờ Tổ quốc trong lăng Bác Hồ được lấy từ đâu?

*Trả lời:* Loại đá đỏ dùng làm cờ Tổ quốc trong lăng Bác Hồ được lấy từ ở đồi Chợ Phét, xã Điền Hạ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

**Câu 21:** Ban hãy trình bày nội dung lời thề lần thứ năm trong Điều văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/9/1969.

*Đáp án:*

Nội dung lời thề lần thứ năm trong Điều văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/9/1969, là: *"Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của HỒ CHỦ TỊCH. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của HỒ CHỦ TỊCH tới đích cuối cùng"*

**Câu 22:** Bạn hãy cho biết, đoạn văn "...Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta..." được trích ở văn bản nào?

*Trả lời:*

Đoạn văn trên được trích ở trong Điều văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/9/1969.

**Câu 23:** Bạn hãy cho biết Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày, tháng, năm nào? Địa điểm ở đâu? Ai là người đọc điều văn?

*Trả lời:*

Giữa lúc quân và dân cả hai miền Nam, Bắc đang đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ chiến lược thì được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từ trần (hồi 9 giờ 47 phút, ngày 2/9/1969 tại Thủ đô Hà Nội, thọ 79 tuổi).

Đúng 9 giờ sáng ngày 6/9/1969, tại Hội trường lớn của tỉnh ở làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hàng ngàn đại biểu nhân dân, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, các ngành, các địa phương từ khắp nơi trong tỉnh về dự lễ truy điệu trong niềm đau thương vô hạn. Đồng chí Ngô Thuyền, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh đọc điều văn và nguyện ra sức thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Người.

**Câu 24:** Bạn hãy cho biết cây luống Thanh Hóa trồng ở hai bên khán đài Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh ta chọn lấy ở huyện nào? vào năm nào?

*Trả lời:*

Cây luồng Thanh Hóa trồng ở hai bên khán đài Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh ta chọn lấy ở huyện Lang Chánh. Vào năm 1975, tại Hội trường 25B, thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ đưa cây luồng Thanh Hóa ra trồng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

**Câu 25:** Bạn hãy cho biết Cuộc thi “*Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*” do tỉnh ta phát động nhằm mục đích gì?

*Trả lời:*

- Cuộc thi “*Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*” là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh, phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

- Thông qua cuộc thi, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

**BAN TỔ CHỨC CUỘC THI**